



Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

Update: GUNKUL ไม่กังวลหนี้ตัว B/E ที่มีอยู่ราว 1.6 พันล.บ. เหตุมีแผนรองรับ มั่นใจบริหารจัดการได้ พร้อมแจงไม่มียุทธยานำหุ้นไปค้าประกัน

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13 มิถุนายน 2560)-----GUNKUL ไม่กังวลหนี้ตัว B/E ที่มีอยู่ราว 1.6 พันล.บ. เหตุมีแผนรองรับ มั่นใจบริหารจัดการได้ พร้อมแจงไม่มียุทธยานำหุ้นไปค้าประกัน มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 4.3 พันล.บ. หลังรับรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เดินสู่เป้ามี PPA ครบ 1,000 Mw ภายใน 3 ปีจากนี้ จากปัจจุบันมี 489 Mw

ตามที่มีกระแสข่าวว่า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) มีหนี้ตัวแลกเงินระยะสั้น (B/E) ที่ค้างชำระอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ได้มีการสอบถามไปยังผู้บริหาร โดยนางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่าบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า กระแสข่าวดังกล่าวมีความคาดเคลื่อน โดยบริษัทขอชี้แจงว่าสำหรับหนี้ตัว B/E ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ยังไม่ชำระประมาณ 1,600 ล้านบาท ไม่ใช่วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการได้ และไม่มีกังวล เนื่องจากมีแผนรองรับที่จะดำเนินการชำระหนี้ตัว B/E ดังกล่าวได้ ด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วมีทั้งหุ้นกู้อายุ 2 ปี และอายุ 3 ปี

"ตัว B/E เรามีอยู่ 1,600 ล้านบาท ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตรงนี้เราก็ดูอยู่ เราให้ความสำคัญอยู่แล้วจริงๆ ก.ล.ด. กับตลาดหลักทรัพย์จะรู้อยู่แล้วว่าใครมีหนี้เท่าไหร่ เวลาที่เราก่อตัวหรืออะไร ต้องไปขึ้นตราสารหนี้ที่ตลาดอยู่แล้ว แล้วก็ต้องรายงานทุกเดือนว่าสถานะเป็นอย่างไร แต่ถ้าถามเราว่า GUNKUL มีภาระหนี้ 4,000 ล้านบาท จริงหรือไม่ เราก็จะตอบตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้มีภาระหนี้ขนาดนั้น ขอเท็จจริงคือเรามีภาระอยู่ประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เราสามารถที่จะ Manage จัดการได้ และต้องเรียนว่าเงินส่วนนี้เราใช้ไปเพื่อการลงทุนในโครงการที่เราอยู่ในเวลานั้น ซึ่งได้ดอกเบี้ยที่ดี แล้วGUNKUL มีแผนอยู่แล้วที่จะออกหุ้นกู้มา เพื่อเอามาทดแทนเงินระยะสั้นตรงนี้ ซึ่งเราก็ได้ทยอยออกไปแล้วมีทั้ง 2 ปี และ 3 ปี และต้องเรียนอย่างนี้คือเราเป็น คลื่น โลก ไม่เคยเอาหุ้นเราไปตั้งใคร B/E ทุกอันของ GUNKUL ที่เราก่อ เป็นคลื่น เราไม่ยอมเอาหุ้นของ GUNKUL ไปค้าตัว B/E แน่แน่นอน แล้วเราที่ได้ก็ค่อนข้างดี เราไม่มีการเอาหุ้นไปค้าอะไร เราไม่มียุทธยานำหุ้น" นางสาวโคกษา กล่าว

สำหรับการออกตัว B/E บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการลงทุนพลังงานทดแทนที่อยู่ในระหว่างการลงทุนในช่วงเวลานั้น อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับในขณะนั้นก็ได้ค่อนข้างดี ขณะที่การออกตัว B/E ดังกล่าวบริษัทไม่มีการนำหุ้น GUNKUL ไปค้าประกันการออกตัวแต่อย่างใด

"เราไม่ได้วิตกกังวลอะไร เพราะเรามีแผนรองรับโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการดำเนินการออกหุ้นกู้ไปบางส่วนแล้ว ทั้งอายุ 2 ปี และ 3 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจในตัวบริษัทค่ะ " นางสาวโคกษา กล่าว

สำหรับผลประกอบการปีนี้ บริษัทมีกำไรรายได้ปีนี้จะมีเติบโตตามเป้าที่ 4,300 ล้านบาท เนื่องจาก แนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือปีนี้ของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากไตรมาสไตรมาส 1/60 ที่กำไรสุทธิ 186 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 2 โครงการ อีกทั้งโครงการพลังงานลมจากบริษัท กรีนเวซัน เพาเวอร์ จำกัด กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ เตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศ AEC เพื่อให้ได้เป้าหมายเมกะวัตต์สะสมไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปีนับจากนี้ จากปัจจุบันที่มีอยู่ในมือแล้ว 489 เมกะวัตต์

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาขยายธุรกิจพลังงานทดแทนไปยังประเทศเวียดนาม และมาเลเซียเพิ่มเติมอีก

ณ เวลา 11.35 น. ราคาหุ้น GUNKUL อยู่ที่ 4.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 0.97% มูลค่าการซื้อขาย 36.90 ล้านบาท

(สุกัญญา ศิริวง รายงาน; เรียบเรียง; โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com/)

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

